



ที่ กท ๐๒๑๑/๗๗

สำนักงานเลขาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
ถนนสนามไชย เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย  
ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีเวทีแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เป็นหัวข้อหลักเพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวความคิด ถ่ายทอดจินตนาการด้วยศรัทธา และพลังของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในสถาบันการศึกษา จึงเรียนขอความกรุณาจากท่านและหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านกรุณาให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อขยายผลโครงการร่วมกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(ยุธินทร์ บุนนาค)

เลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/  
ประธานดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

กองประชาสัมพันธ์ ฯ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒



## โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘)

### โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑ - ๗

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษายุไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมอง ต่อสถานการณ์บ้านเมือง ผ่านหัวข้อที่กำหนด เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคม และสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในหัวข้อนั้น ดังนี้

- ปีที่ ๑ จัดการประกวดผลงานจิตรกรรม (ภาพวาด) ในหัวข้อ “ทำให้พ่อได้ภูมิใจ ทำให้ไทยได้มั่นคง”**
- ปีที่ ๒ จัดการประกวดผลงานภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”
- ปีที่ ๓ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ร่วมกัน...เดินหน้าประเทศไทย”
- ปีที่ ๔ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “สำนึกดี...ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย”
- ปีที่ ๕ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ความเมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”
- ปีที่ ๖ จัดการประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่...ร่วมต้านทุจริต”
- ปีที่ ๗ จัดการประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Show Time Show Thai”

### โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘

สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘) เป็นการสานต่อแนวความคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับในปีนี้มี การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก เพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวความคิด ถ่ายทอดจินตนาการด้วยศรัทธาและพลังของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน

การดำเนินโครงการได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน ภาคเอกชน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในสถาบันการศึกษา ด้วยการปลูกฝังแนวคิด ตลอดจนการสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมทางสังคมของเยาวชนให้ร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรมการประกวด พร้อมทั้งขยายผลนำผลผลิตจากการประกวดเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบของการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางสังคม



### แผนการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘

การจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการประกวด ตามกำหนดการดังนี้

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๑.	เม.ย.๕๙	- ขออนุมัติโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการประกวดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และทางเว็บไซต์โครงการทาง <a href="http://www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com">www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com</a>
๒.	๓๑ พ.ค.๕๙	- พิธีเปิดโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ประจำปี ๒๕๕๙
๓.	๓๑ พ.ค.๕๙	- เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ
๔.	๒๐ ก.ค.๕๙	- ปิดรับการส่งผลงาน - คณะกรรมการพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก - ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
๕.	ส.ค.๕๙	- การ Workshop ในกิจกรรมการประกวดวาดภาพ สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารอบคัดเลือก - การ Workshop ในกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สำหรับทีมที่ผ่านการพิจารณาให้เข้ารอบคัดเลือก - การส่งผลงานและพิจารณาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้นรอบตัดสิน - การประกวดและพิจารณาผลงานการประกวดวาดภาพรอบตัดสิน
๖.	ก.ย.๕๙	- การเตรียมการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล - พิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘)

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะไดรรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยไปสู่การดำเนินโครงการร่วมกันกับทุกภาคส่วนของสังคมในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้เกิดความรับผิดชอบและความร่วมมือของประชาชนในงานความมั่นคงต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com](http://www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com)





## โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘)

โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคมและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา ดังนี้

สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๘) เป็นการสานต่อแนวคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับในปีนี้มีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด เพื่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก เพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิด ถ่ายทอดจินตนาการด้วยศรัทธาและพลังของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน



# STRONGER TOGETHER CONTEST



เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน

## สถานที่จัดส่งผลงาน (Contact Us)

### โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๘

๓๒ ซอยลาดพร้าว ๖๘ แยก ๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๘๘๕๗ โทรสาร ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖

e-mail : jsnthal8@gmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com](http://www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

# [www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com](http://www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com)